



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ÁNH TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ Tư, Ngày 01 tháng 4 năm 2020)

I. LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Sài Gòn giải phóng đăng tải các tin, bài:

+ Cá lóc nuôi ở Trà Vinh bị thiệt hại tràn lan do nước mặn tấn công

Ngày 1-4, Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu năm đến nay hàng trăm hộ dân trong tỉnh thả nuôi được hơn 42,3 ha cá lóc với số lượng giống 21 triệu con, sản lượng thu hoạch bước đầu hơn 10.918 tấn; nhưng do ảnh hưởng hạn mặn khiến hàng chục tấn cá bị thiệt hại. (Tác giả: Nguyễn Thanh, 01/4/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Sóc Trăng đăng tải các tin, bài:

+ Khó khăn của ngành tôm chỉ là nhất thời

Đó là nhận định chung của các doanh nghiệp và ngành chức năng trước diễn biến hạn, mặn gay gắt cũng như xuất khẩu bị đình trệ, gây khó khăn cho người nuôi và doanh nghiệp, bởi đây chỉ là mùa thấp điểm của thị trường tôm thế giới. (Tác giả: Tích Thu, 01/4/2020). [Xem chi tiết](#)

II. LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ Khánh Hòa có 440 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, đến thời điểm này, toàn tỉnh Khánh Hòa có 440 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong đó, toàn bộ 34 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên đã lắp đặt xong, số còn lại là các tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m. Qua theo dõi và thông tin từ các chủ tàu, các thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, tự động báo cáo vị trí tàu theo tần suất 2 giờ/lần, truy xuất được các dữ liệu, báo cáo theo quy định. (Tác giả: B.L, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

III. CHỐNG KHAI THÁC IUU

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ Hải Phòng: Không đạt lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá theo Nghị định 26 của Chính phủ đã hết hạn, tuy nhiên tại Hải Phòng việc này hoàn thành chưa được 1 nửa. (Tác giả: Đinh Mươi, 01/4/2020). [Xem chi tiết](#)

+ Kiên Giang: Lơ là chống khai thác IUU sẽ bị xử lý

Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, trong năm 2020, cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp cho khai thác thủy sản theo hướng quản lý chặt chẽ đội tàu, tỉnh Kiên Giang sẽ xử lý nghiêm các tổ, chức cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nhưng cố tình né tránh trách nhiệm, thiếu kiên quyết, tìm cách thay đổi hành vi nhẹ hơn trong xử phạt. Hiểu không đúng quy định của pháp luật dẫn đến góp phần làm cạn kiệt nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản hiện nay của địa phương và làm hạn chế tính răn đe để ngăn chặn tình trạng đưa tàu cá khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài..(Tác giả: Đ.T.Chánh, 01/4/2020). [Xem chi tiết](#)

+Bình Định gấp rút gỡ 'thẻ vàng' EC

Dự kiến cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới đây, đoàn công tác của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 3 về công tác chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; khả năng lớn đoàn công tác EC sẽ về kiểm tra tại Bình Định, do đó tỉnh này đang “chạy nước rút” khắc phục những khiếm khuyết theo khuyến nghị của EC để tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản.(Tác giả: Vũ Đình Thung, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

IV. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ Ngành thủy sản điều đứng vì dịch COVID -19

Ngày 31/3, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, XK thủy sản trong tháng 3 ước đạt 549 triệu USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, XK sang những thị trường lớn bị ảnh hưởng dịch bệnh đều giảm mạnh. Cụ thể, XK sang EU giảm sâu nhất (40%), sang Trung Quốc giảm 25%, Hàn Quốc giảm 24%, Nhật Bản giảm 19%, Mỹ giảm 8,6%.(Tác giả: Cảnh Kỳ, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Công Thương đăng tải các tin, bài:

+Cá ngừ Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch Covid-19

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 2/2020, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là do sự phục hồi xuất khẩu sang các thị trường chính như EU, ASEAN, Canada và Ai Cập. Tuy nhiên, xu hướng này dự kiến sẽ không kéo dài do các doanh nghiệp đang thiếu nguyên liệu chế biến xuất khẩu và dịch Covid- 19 ảnh hưởng mạnh đến sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp cá ngừ.(Tác giả: Nguyễn Hạnh, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Hải Quan đăng tải các tin, bài:

+Xuất khẩu thủy sản tháng 3 giảm sâu nhất ở thị trường EU

Trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản sang những thị trường lớn bị ảnh hưởng dịch bệnh đều giảm mạnh, trong đó XK sang EU giảm sâu nhất tới 40%.(Tác giả: Lê Thu, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

V. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ **Ba ngành hàng xuất khẩu gần 80 tỷ USD, cùng 'kêu cứu' vì dịch COVID-19**

Cả ba hiệp hội ngành dệt may, da giày, thủy sản với kim ngạch xuất khẩu gần 80 tỷ USD năm qua, cùng ký văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng và các bộ ngành về tháo gỡ khó khăn cho DN trong lĩnh vực do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. (Tác giả: Phạm Anh, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Cần Thơ đăng tải các tin, bài:

+**ĐBSCL: Mùa mưa dự báo đến muộn, hạn mặn còn kéo dài**

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân tranh thủ lấy nước ngọt vào những thời điểm nước mặn giảm để tích trữ trong ao, mương và dụng cụ chứa nước chủ động phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Theo Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, từ nay đến nửa đầu tháng tháng 5, mặn vẫn còn ở mức cao tại các vùng ven biển ở ĐBSCL. (Tác giả: Khánh Trung, 31/3/2020). [Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
